



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า

### 71 มหา'ลัย คาดเปิดสอนเร็วที่สุดต้น ม.ค.55

มธ.รังสิต ม.กรุงเทพ ม.เกษตร มทร.ธัญบุรี ฯลฯ อ่วมมากบ้างน้อยบ้าง ฝากบุคลากร นิสิต  
นักศึกษา ติดตามข่าวสารจากเว็บฯ มหา'ลัย หรือเว็บกลาง สกอ. แต่มั่นใจไม่กระทบปฏิทินแอด  
มิสชันส์ เม.ย.55 แน่นนอน

นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผย  
ภายหลังประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของ  
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ  
เอกชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 71 แห่ง สถาบันทดสอบ  
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงาน  
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
(ทปอ.) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นตรงกันว่า จะเปิดเทอมให้เร็วที่สุด โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ  
มหาวิทยาลัย เพราะแต่ละแห่งได้รับผลกระทบมากน้อยไม่เท่ากัน โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับ  
ผลกระทบน้อย ให้เปิดภาคตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) คือไม่น้อยกว่า  
วันที่ 21 พ.ย.54

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบมากก็ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของแต่ละแห่ง ซึ่ง  
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเดือน ม.ค.55 เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต และ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท.) ที่ได้รับผลกระทบมาก และไม่สามารถสูบน้ำออกจากมหาวิทยาลัย  
ได้เพราะอยู่ติดกับพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องรอดูจนกว่าสถานการณ์น้ำจะแห้งลง โดย  
ส่วนของมกท.นั้นได้เตรียมแผนไว้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาเรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อว่า ส่วนของมหาวิทยาลัยรังสิต อาจจะเปิดเทอมในวันที่ 5 ม.ค. 55 ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รวมถึงโรงเรียนสาธิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับผลกระทบมาก ก็อาจจะต้องเลื่อนไปเปิดเทอมในเดือน ม.ค.เช่นกัน

ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ประสานมิตร** **ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบแต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเร็ว ๆ นี้ ก็คาดว่าจะเลื่อนไปเปิดเทอมในเดือน ม.ค.** โดยเฉพาะจุฬาฯ ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลการเปิดเทอมได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

นายพินิติ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังหารือถึงการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(PAT) ว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ ซึ่งทาง สทศ.ยืนยันว่าไม่สามารถเลื่อนการสอบ GAT/PAT ออกไปได้อีกแล้ว เพราะจะไปกระทบกับการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่วนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิสชันส์ ยังยืนยันกำหนดเดิม คือช่วงเดือน เม.ย.55 ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เรียนจบชั้น ม.6 แล้ว แต่อาจจะมึปัญหาบ้างในส่วนของโรงเรียนสาธิต ที่ต้องเปิดเทอมตามมหาวิทยาลัย